

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date : 30

ส.ค. 2561

Page :

4

No :

61104747

“อุตสาหกรรม” แจ้งข่าวดีอุตสาหกรรมน้ำตาล บราซิลระงับฟ้องไทยต่อ WTO

ผู้จัดการรายวัน 30 - “อุตสาหกรรม” แจ้งข่าวดีบราซิลระงับการฟ้องร้องไทยต่อ WTO กรณีการอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศหลังไทยปรับโครงสร้างฯ เป็นที่พอใจ โดยเฉพาะการลดตัวราคาน้ำตาล ขณะที่ชาวไร่ยื่นรัฐสภาขอแก้ไขร่าง พ.ร.บ. อ้อยฯ 3 ประเด็นหลัก

นายอุตสาหกรรม สาวนายน รมว. อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้แทนจากประเทศบราซิล ได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) อย่างไม่เป็นทางการว่า ได้ระงับการฟ้องร้องไทยต่อองค์การการค้าโลก (WTO) กรณีไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลจนกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลทรายโลก เนื่องจากบราซิลพอใจแผน

การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยโดยเฉพาะการลดตัวราคาน้ำตาล

“ถือเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทย ซึ่งที่ผ่านมาทางตัวแทนจาก สอน. กระทรวงอุตสาหกรรม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย ก็ได้ทำงานร่วมกันอย่างหนัก ส่วนราคาหน้าโรงงานที่ผ่านมลดลงประมาณ 2 บาทต่อ ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อยและน้ำตาลทรายคาดว่าจะยื่นเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆ นี้ เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป” นายอุตสาหกรรมกล่าว นายนาธิป อนันตสุข หัวหน้า

ซึ่งชาวไร่อ้อยเห็นว่ายังมีบางส่วนควรปรับปรุง จึงเสนอร่างข่าวไร่เพื่อให้ สนช. พิจารณาประกอบตามสิทธิรัฐธรรมนูญ” นายนาธิปกล่าว

สำหรับประเด็นสำคัญที่นำเสนอขอแก้ไขตามร่างฉบับชาวไร่อ้อย คือ 1. ปรับปรุงเพิ่มรายได้จากการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายตลอดจนผลพลอยได้ให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ผลิตที่เป็นคู่แข่งในโลก และทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้อ้อยสูงขึ้น

2. ปรับคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อยเพื่อให้มีความเข้มแข็ง มีความเป็นเอกภาพ ไม่แตกแยกเพราะหากมีองค์กร

สำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยกล่าวว่า วานนี้ (29 มี.ค.) ตัวแทนจาก 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ได้แก่ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปยื่นร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ..... ซึ่งเป็นฉบับชาวไร่อ้อยต่อรัฐสภาโดยมีเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้รับมอบหนังสือ

“ที่ผ่านมามีการร่าง พ.ร.บ. อ้อยฯ ขึ้นที่เป็นฉบับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีการเปิดรับฟังความเห็นไปก่อนหน้านี้ และขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เป็นจำนวนมากจะง่ายต่อการแทรกแซงจากฝ่ายโรงงานน้ำตาลเพราะองค์กรชาวไร่อ้อยต้องรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องชาวไร่อ้อย เพราะ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว เป็นกฎหมายไตรภาคีที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องมีตัวแทนร่วมบริหาร โดยยึดหลักจากปริมาณอ้อยที่มากกว่าเป็นหลักในการเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย

3. ปรับประเด็นอันเป็นสาระสำคัญในข้อกังวลต่อความผิดตามข้อตกลงทางการค้า WTO การค้าเสรีอาเซียนจากกรณีคู่แข่งทางการค้า คือ ประเทศบราซิลได้กล่าวหาต่อ WTO ว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีการอุดหนุนจากภาครัฐ.